



แผนการจัดการความรู้และพัฒนางานวิจัย 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก

งานวิจัยและพัฒนา

Research and Development of IPCF

แผนงานจัดการความรู้และพัฒนางานวิจัย สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	การพัฒนางานวิจัย ด้านการบริหารจัดการ	๑. เพื่อจัดโครงสร้างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ๒. เพื่อระดมเงินทุนและบุคลากรที่มีทักษะในการวิจัย	๑. จัดทำโครงสร้างบุคลากรอย่างมีระบบละกลไก เพื่อการบริหารจัดการในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและตามความเหมาะสม ๒. ออกประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้อต่อการทำวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ ๓. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย ๔. จัดหาแหล่งทุนและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้คณาจารย์และนักวิจัยทราบ	๒๕๕๘-๒๕๕๙	กองทุนงานวิจัยและพัฒนา
๒	การพัฒนานักวิจัย	๑. เพื่อสร้างและพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่ ๒. เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ๓. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัยในลักษณะบูรณาการด้านวิชาการ	๑. ส่งเสริมให้มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น ๒. จัดให้มีการอบรมนักวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๔. สนับสนุนการดำเนินการวิจัย เช่น จัดหางบประมาณกองทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งจากแหล่งทุนภายนอกและแหล่งทุนภายใน ให้ครอบคลุม บุคลากร ทั้งคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของสถาบัน ๕. ส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกท่านทำงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา	๒๕๕๘-๒๕๖๐	กองทุนงานวิจัยและพัฒนา

แผนการจัดการความรู้และพัฒนางานวิจัย สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ
๓	การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	<p>๑. เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ</p> <p>๒. เพื่อหาผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บและรวบรวมงานวิจัย</p>	<p>๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย สถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ</p> <p>๒. จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย กรรมการตรวจประเมินและติดตามผลงานวิจัย เพื่อสร้างมาตรฐานงานวิจัย</p> <p>๓. จัดให้มีหน่วยงานหรือศูนย์วิจัย เฉพาะทางเพื่อวิจัยในแนวลึกหรือเฉพาะด้านมากขึ้น</p> <p>๔. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการให้บริการแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการ และสนองต่อความจำเป็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น</p>	๒๕๕๙-๒๕๖๒	กองทุนงานวิจัยและพัฒนา
๔	การพัฒนาด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	<p>๑. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยสู่สาธารณะได้นำไปใช้ประโยชน์</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาสื่อให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่เน้นงานสร้างสรรค์หรือให้เกิดนวัตกรรมใหม่</p>	<p>๑. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการสืบค้นและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านระบบสารสนเทศของสถาบัน</p> <p>๒. จัดให้มีระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่เกิดจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p>	๒๕๕๘-๒๕๖๒	กองทุนงานวิจัยและพัฒนา